



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
23 กันยายน 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 23 ก.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,256 คน รวมผู้ป่วยสะสม 1,524,613 คน หายป่วยกลับบ้าน 13,829 คน หายป่วยสะสม 1,380,362 ราย เสียชีวิต 131 คน และเสียชีวิตสะสม 15,884 คน มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 46,023,016 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 230,881,354 ราย เสียชีวิต 4,732,838 ราย รักษาหาย 207,581,733 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สิงคโปร์** ติดโควิดพุ่งเป็นนิวไฮอีกรอบ พร้อมรับวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม 1 แสนโดส **ญี่ปุ่น** สธ.รับรองให้เข้า 4 ชนิด รักษาโรคโควิด 19 เล็งรับรองยาโซโทรวิมเบมเพิ่มเติม ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์/อวิแกน ไม่อยู่ในบัญชียาที่ได้รับการรับรอง **อินเดีย** ผู้ป่วยโควิดหายดีเพิ่มขึ้น 97.75% ขณะที่ยอดผู้ป่วยใหม่ลดลง **แอมเนสตี้** เปิดตัวแคมเปญ #100DayCountdown เรียกร้องให้รัฐบาลและผู้ผลิตยา จัดสรรวัคซีนโควิด 19 แก่ประเทศยากจน 2 พันล้านโดสก่อนสิ้นปีนี้ **UK** เพิ่มวัคซีนโควิด 19 **อินเดีย** ในรายชื่อผู้ที่ครบ 2 เข็ม เข้าประเทศไม่ต้องกักตัว 10 วัน **สหรัฐฯ** รวม.สธ.บราซิลติดโควิดระหว่างเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA), เตรียมบริจาควัคซีนไฟเซอร์ 500 ล้านโดสให้ประเทศยากจนทั่วโลก **เยอรมนี** ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและไปทำงานไม่ได้เนื่องจากต้องกักตัว จะไม่ได้รับเงินชดเชย **ไนจีเรีย** ตกงาน 40 ล้านคนจากผลกระทบโควิด 19 **รัสเซีย** ส่งวัคซีนสปุตนิก โลก ช่วยลาว 30,000 โดส

ประเด็นสำคัญ

1. วัคซีนกระตุ้นเข็ม 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, สปริงนิวส์, ช่อง 7, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, nationtv, mcot, สวท., INN, NBT, TNN, workpointtoday, thaipbs, thematter)

-รองนายกฯ และ รวม.สธ. ระบุ การฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือบูสเตอร์โดสให้ประชาชนเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ SV 2 เข็มเมื่อเดือนมี.ค.-พ.ค.64 ประมาณ 4 ล้านคน จะได้รับ AZ เป็นเข็ม 3 ในวันที่ 24 ก.ย.64 โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะมีการจัดส่งข้อความแจ้งให้เข้ารับวัคซีนตามเวลานัดหมาย ขณะเดียวกันสิ้นเดือน ต.ค.นี้จะสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนครบ 60 ล้านโดส ยืนยันจำนวนวัคซีนโควิดปีนี้เพียงพอ ได้มีการจัดหาวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้ประชาชนครบถ้วนแล้ว สำหรับปีหน้าที่จะใช้เข็มเดียว เบื้องต้นเตรียมไว้ประมาณ 100 กว่าล้านโดส เชื่อว่าปีหน้าปัญหาวัคซีนต่างๆ จะคลี่คลาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., แนวหน้า, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, sanook, thebangkokinsight, ช่อง 7, สปริงนิวส์, amarintv, TNN, moneyandbanking, kapook, nationtv, pptv, mthai, sonhitalk)

-เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ ประกาศให้บริการฉีด AZ กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่เคยได้รับ SV 2 เข็มจากศูนย์ CVC ในเดือน พ.ค.64 ตั้งแต่ 24 ก.ย.64 โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมส่ง sms ยืนยันวันนัดฉีดและตรวจสอบผ่านแอป “Vaccine บางซื่อ” ให้บริการ ประตุ 1-4 เวลา 09.00-17.00 น.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เพจกรมควบคุมโรค โพสต์ภาพประกาศเชิญชวนประชาชนที่ได้รับวัคซีน SV ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 พ.ค.64 เข้ารับเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AZ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.64 สำหรับผู้ที่ได้รับเข็มที่ 2 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ติดต่อผ่านทาง Call Center ของ AIS true dtac ส่วนผู้ที่อยู่ปริมณฑลและต่างจังหวัด ติดต่อผ่านทาง รพ.ที่รับบริการก่อนหน้านี้ หรือ สสจ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, workpointtoday, thebangkokinsight)

-นพ.เฉตสรร นามวาท เผย ผู้ที่จองวัคซีนทางเลือก Moderna จากภาคเอกชน หากได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว สามารถใช้เป็นเข็มกระตุ้นได้ ขณะเดียวกันหน่วยงานรัฐจะมีบริการฉีดกระตุ้นเข็ม 3 เช่นเดียวกัน โดยช่วงแรกจะเปิดให้กลุ่มที่ได้รับ SV ครบ 2 เข็ม ช่วงก่อนเดือน พ.ค.64

2. วัคซีนโควิดในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, สวท., thailandplus, thaipbs, nationtv, thejournalistclub, mcot, INN, ช่อง 3,5,7,9, NBT, TNN, topnews, amarintv)

-รองนายกฯ และ รวม.สธ. ยืนยันวัคซีนไฟเซอร์ปลอดภัย หลังผู้ปกครองกังวลผลข้างเคียง กำหนดนำเข้าจะมาถึงวันที่ 29 ก.ย.นี้เป็นล็อตแรก และจะส่งให้ครบ 30 ล้านโดสใน ธ.ค.64 เพื่อมาฉีดให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะ มีราว 5 ล้านคน ที่อยู่

วัยเรียน ต้องมีสังคม ต้องไปโรงเรียน ส่วนกลุ่มอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องรอผู้ผลิตวัคซีนมาขึ้นทะเบียน เราขึ้นทะเบียนเองไม่ได้ ไม่สามารถบอกว่าเสี่ยงผิดไปก่อน การฉีดลงมาได้ถึง 12 ปี จำนวนคนรับวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงแพร่เชื้อไปยังเด็กเล็กก็ลดน้อยลง เมื่อไรก็ตามมีการขึ้นทะเบียน ผลการศึกษาชัดเจน สามารถใช้ช่วงอายุต่ำกว่า 12 ปีไปได้ ยืนยันว่า สธ.จะเร่งจัดหามาให้เด็กๆ เหล่านั้นทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, TNN, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, คมชัดลึก, ข่าวสด, newtv, INN, thestandard, mcot, ช่อง 7,9, Thaipbs, topnews, nationtv, sonhitalk, thailandplus)

-เลขา อย. เผย ขณะนี้มีวัคซีนโควิด 19 ที่ อย.อนุญาตให้ใช้สำหรับผู้ที่มียุมากกว่า 12 ปี ขึ้นไป 2 ชนิด คือ วัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์นา ส่วนวัคซีนซิโนฟาร์ม คกก.ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิของอย. ได้พิจารณาแล้วว่ายังไม่สามารถอนุญาตให้ขยายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในเด็กตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปได้ในขณะนี้ แต่ไม่ใช่ว่าการไม่อนุญาต อยู่ระหว่างรอการจัดส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลเพิ่มเติมจาก บ.ไบโอจีนีเทค จก. ซึ่งหากส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมครบถ้วน อย.พร้อมเร่งดำเนินการพิจารณาโดยเร็ว สำหรับวัคซีนโควิด 19 ที่ อย.ได้อนุญาตไปแล้ว หากจะนำวัคซีนไปใช้ในโครงการวิจัย ผู้วิจัยต้องขออนุญาตจาก คกก.จริยธรรมการวิจัยของสถาบันนั้นหรือสถาบันกลางก่อน และดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., เดลินิวส์, สปริงนิวส์, ประชาไท, คมชัดลึก, TNN, nationtv, thebangkokingsight

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ โปสตรว่า วัคซีนไฟเซอร์เมื่อฉีดในเด็ก 5-11 ขวบ ขนาดเพียง 1/3 ของโดสปกติ ภูมิคุ้มกันมีความเสี่ยง-อาการข้างเคียงน้อย คาดว่า อย.สหรัฐฯ จะอนุมัติปลาย ต.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, mcot, plewseengern, topnews, INN)

-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ความหลากหลายทางความคิดเห็นของแพทย์และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่สอดคล้องกัน ได้ก่อให้เกิดความสับสน ไม่แน่ใจถึงความปลอดภัยของการฉีดวัคซีน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจและสบายใจในการฉีดวัคซีนให้เด็ก จึงขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ ศบค. เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้เด็ก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาข้อยุติร่วมกัน ทำให้การฉีดวัคซีนให้เด็กเป็นการฉีดวัคซีนที่อยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจร่วมกันทั้งสังคม เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองยินยอมให้ลูกหลานฉีดวัคซีนด้วยความมั่นใจ ทำให้เด็กกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้ตามปกติต่อไป

3. ผลวิจัยฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เข้าได้ผิวหนัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, infoquest, thestandard, mcot, สวท., INN, ช่อง 3,5,7,9, Thaipbs, NBT, TNN, workpointtoday, thebangkokinsight, mthai, moneyandbanking, pptv, thejournalistclub)

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมฯ ร่วมกับ ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาวิจัยการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เข้าได้ผิวหนังพบว่าสามารถลดปริมาณวัคซีนลงจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ จากเดิมฉีดได้ 1 คน จะสามารถฉีดได้ 5 คน นอกจากนี้ภูมิคุ้มกันหลังฉีดทั้งสองวิธีใกล้เคียงกัน ขณะที่เกิดผลข้างเคียงโดยรวมน้อยกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ในขณะนี้ยังคงการฉีดแบบเข้ากล้ามเนื้อ ยกเว้นพื้นที่ที่ต้องการประหยัดวัคซีน และมีงานท.ที่ฝึกทักษะการฉีดเข้าได้ผิวหนัง รวมทั้งสามารถจัดการบริหารเวลาได้ ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลการศึกษาวิจัยจากแหล่งอื่นๆ ในประเทศไทย หากข้อมูลมีเพียงพอและมีความจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ด้วยทรัพยากรวัคซีนที่มีจำกัด อาจจะมีการพิจารณาวิธีนี้มาเป็นทางเลือกนโยบายในการฉีดวัคซีนต่อไป

4. พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, workpointtoday, nationtv)

-นายวิชณุ เครื่องงาม เผย หากสภาไม่เห็นชอบ ร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ใช้แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉินรัฐบาลต้องลาออกแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแชนิฟิก, js100, nationtv, INN, mcot, สวท., ช่อง 3,5,7,9, Thaipbs, NBT, TNN, sanook, thebangkokinsight, newtv)

-รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า เป็นการเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น เมื่อใดที่มีการประกาศให้โรคใดเป็นโรคติดต่อร้ายแรง คกก.โรคติดต่อแห่งชาติที่ปกติมี รมว.สธ.เป็นประธาน จะถูกยกระดับทันที โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกฯ แต่งตั้งเป็นรองประธาน ส่วน รมว.สธ.เป็นกรรมการ ทั้งนี้มีอำนาจในการประกาศสถานการณ์ต่างๆ ทางด้านสาธารณสุข สามารถประกาศบังคับความร่วมมือของทุกหน่วยงานและประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้เหมือน ศบค. แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ให้ความร่วมมือระหว่างกันมีมากขึ้น อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉบับนี้จะลือไปตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สามารถสั่งปิดสถานที่ ประกาศเคอร์ฟิวได้ ขอบข่ายความรับผิดชอบครอบคลุมการป้องกันบุคลากร จนท.ที่ปฏิบัติงาน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ภายใต้ พ.ร.ก.ทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, nation, thebangkokinsight, mcot, INN, thaipbs)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ระบุ ที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งต้องใช้เวลายังไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาบังคับได้ คงไม่ทัน 1 ต.ค.64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, ผจก.รายวัน 360 องศา, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, TNN)

-น.ส.รัชดา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุม ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ขอย้ำว่าสาระของ พ.ร.ก.ฉบับนี้ต้องการคุ้มครองดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ยกเว้นความรับผิดให้แก่ จนท. เจ้าพนักงานคุ้มครอง พนักงานควบคุมโรคติดต่อและจนท.ของรัฐ ไม่มีเนื้อหาสาระใดที่เป็นการกล่าวถึงการเข้าไปคุ้มครอง จนท.ฝ่ายนโยบาย/ฝ่ายบริหาร

5. เตือน กทม.-ภูเก็ต โควิดระบาดหนัก อาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (js100, kapook, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thebangkokinsight)

-ปลัด สธ. เผย จากการประเมินสถานการณ์ คาดว่าเมื่อปลดล็อกดาวนครบเดือน หากไม่มีมาตรการอื่น ตัวเลขติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเพิ่มมาตรการตรวจหาการติดเชื้อด้วย ATK ควบคู่กับการใช้มาตรการ Covid Free Setting ในการป้องกันโรค ครอบคลุมทั่วภาค หากตัวเลขคนติดเชื้อไม่ลดไปเป็นศูนย์ราย คงมีการติดเชื้อและระบาดแบบโรคประจำถิ่น ขึ้นกับปริมาณการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมประชากร ยกตัวอย่างพื้นที่ กทม. ฉีดวัคซีนครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า 90% ส่วนวัคซีนเข็ม 2 ครอบคลุม 40% ทำให้ กทม.เป็นพื้นที่แรกๆ ของโมเดลการเป็นโรคประจำถิ่น เพราะโควิดระบาดไม่มาก ไม่รุนแรง ลดการเจ็บป่วยหนัก ซึ่งนำไปสู่การดูแลผู้ติดเชื้ออีกรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกับภูเก็ตที่เคลื่อนเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นเช่นกัน

6. สถานการณ์ครองเตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot, สวท., INN, NBT, TNN

-อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์เตียงในสถานพยาบาลขณะนี้อัตราครองเตียงอยู่ที่ 60% ถือว่าดีขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการเตียง หากในขณะนี้พบผู้ป่วยก็จะกระจายผู้ป่วยไปนอนหอสหพิเทลของรพ.เอกชน ก่อน หากสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ทางกรมการแพทย์ก็สามารถระดมเตียงให้กลับมาได้อีกครั้ง

7. แลกเปลี่ยนวัคซีน AZ ไทย-สิงคโปร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, pptv, nationtv, TNN, INN, mcot, thestandard, ช่อง 7)

-อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก กต. เผย การแลกเปลี่ยนวัคซีนระหว่างไทย-สิงคโปร์ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว วัคซีน 122,400 โดส ชุดตรวจ ATK 2 แสนชุด และก้านเก็บตัวอย่างเยื่อโพรงจมูก 5 แสนชุด จะมาถึงไทย 25 ก.ย.64 โดยส่งมอบที่สนามบินสุวรรณภูมิ

8. เตือนภัยหลอกจองไฟเซอร์เข็มละ 1,200 บาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ช่อง 7, topnews

-มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นดอกเตอร์ สามารถจองโควตาวัคซีนไฟเซอร์จากสถานทูต พร้อมระบุสถานที่ฉีดเป็นรพ.ชื่อดัง สร้างความน่าเชื่อถือ ในราคาเข็มละ 1,200 บาท จำนวนจำกัด มีประชาชนหลงเชื่อรีบแจ้งซื้อพร้อมโอนเงินตั้งแต่เดือน ส.ค.64 และไม่สามารถติดต่อได้อีก จึงโทรสอบถามรพ. ได้รับคำตอบว่าตอนนี้ไม่มีวัคซีนไฟเซอร์และไม่มีโครงการนี้ มันใจว่าถูกหลอก จึงร้องเรียนสื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนรับรู้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งต้มตุ๋น

9. ความคืบหน้าการกระจายชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชน, TNN, sonhdhitalk, Chiangmai-mail)

-เลขาธิการ สปสช.เผยสัปดาห์หน้าจัดสรรชุดตรวจ ATK ไปตามชุมชนต่างๆ ผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. กว่า 420,000 ชุด และจะจัดสรรผ่าน 124 คลินิกชุมชนอบอุ่นอีก 151,300 ชุด ตรวจสอบรายชื่อคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมแจกได้ที่ <https://www.nhso.go.th/page/atk> ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับ ATK ไปแล้ว 205,582 ชุด 102,791 คน

10. ห่วงเปิดเมืองท่าระบาดซ้ำรุนแรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวหุ้น, เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, nationtv)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ว่า โมเดลกล่องทรายชี้ให้เห็นแล้วว่ามีปัญหา ขนาดเป็นพื้นที่จำกัดยังเป็นดังที่เห็น ถ้าขยาย

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

มาเมืองหลวงโอกาสที่จะแตกย่อมมีสูงมาก ประเมินไว้ล่วงหน้ายากที่จะเอาอยู่ กลุ่มคนที่ผลักดันนโยบายดังกล่าวจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตามมา นโยบายส่งผลต่อชีวิตของทุกคน คาดว่าจะเห็นแนวโน้มการระบาดที่ชัดเจนหลังพ้นปลายเดือนนี้ หากคุมไม่ได้น่าจะมีโอกาสสูงขึ้นกว่าเดิม

11. ด้านหน้าภูเก็ตประกาศสถานการณ์โควิดสาหัส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., ข่าวสด, sondhitalk

-แพทย์ รพ.วชิระภูเก็ต โโพสต์ถึงสถานการณ์หนักโควิดในพื้นที่จ.ภูเก็ต หลังเปิดเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ว่า ภูเก็ตกำลังจะเป็นกรุงเทพฯ คนไข้พยายามตื่นรันทหารักษา walk in เข้ามาที่ ER โดยไม่แจ้งประวัติ เกิดความเสียดังคนไข้และบุคลากร อาจเห็นภาพคนไข้นอนรอหน้าห้องฉุกเฉิน ต่อมาเพจเส้นด้ายโพสต์ว่า ได้ข่าวรพ. รพ.สนาม ที่ภูเก็ตเต็มเกือบทุกแห่ง เป็นความท้าทายของโมเดลเปิดประเทศอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ หากสนใจตั้งทีมเส้นด้ายภูเก็ตสามารถแจ้งได้

12. เฝ้าระวังคลัสเตอร์ใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, มติชนสุดสัปดาห์, สำนักข่าวอิศรา)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ระบุ การจัดงานบุญประเพณีต่างๆ เช่น งานบุญ งานกฐิน งานศพ งานเกษียณ งานมุทิตาจิต รวมถึงเทศกาลกินเจที่ใกล้จะมาถึง ควรระมัดระวังการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ ต้องมีการกำหนดแนวทางต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานมหาดไทยและท้องถิ่น

13. ผลกระทบหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.ch8)

-ญาติร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเยียวยา คุณตาวัย 84 ปีกับ คุณยาย วัย 74 ปี ฉีดวัคซีน astrazeneca เข็มแรกเมื่อเดือน กรกฎาคม ที่สนามฉีดวัคซีนวัดไทรใหญ่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นมาเพียงไม่กี่วันก็ไม่สามารถเดินได้ กลายเป็นอัมพาตติดเตียงทันที เรื่องที่เกิดขึ้นตนและครอบครัวรู้สึกเสียใจ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบดูแล ด้านทนายแนะนำให้ไปยื่นขอรับเงินเยียวยาเบื้องต้นกับสสจ.นครปฐม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)

-หญิงอายุ 24 ปี ตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก เมื่อวันที่ 15 กันยายน เป็นเหตุให้ทารกในครรภ์เสียชีวิต ญาติเชื่อเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

14. รายงานผู้ติดเชื้อและคลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สปริงนิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, มติชน, เดลินิวส์, thestandard, topnews, thejournalistclub, TNN, INN, js100, mcot, ช่อง 7, newtv, nation)

-นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โโพสต์ว่า ติดเชื้อโควิดเนื่องจากคนใกล้ชิดติดเชื้อ ขณะนี้กำลังเข้ารับรักษาตัวใน รพ. โดยได้เข้าร่วมประชุมสภา และ กมธ. 15-17 ก.ย. แจงทวิตไลน์ไปขนส่งขอนแก่น-นั่งเครื่องบิน-แท็กซี่ เชื่อว่ารับเชื้อจากในสภา ขอโทษทุกคนแม้ดูแลตัวเองอย่างดี ทั้งสวมหน้ากาก-ตรวจ ATK ทุก 3 วัน-ล้างแอลกอฮอล์ และฉีด AZ ครบ 2 เข็ม เดือนใครใกล้ชิดให้ไปตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, sondhitalk)

-คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบาดตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย. ลูกกลมขยายวง 14 อำเภอ สะสม 447 ราย มีผู้ป่วยหลายรายเป็นผู้ค้า แต่ทางตลาดอ้างไม่มีข้อมูลรายชื่อในฐานะผู้เช่า นอกจากนี้ยังมีการปกปิดทวิตไลน์และห้ามบอกชื่อเท็จจริงบางอย่าง บางรายกรอกข้อมูลไม่ตรงปก

-คลัสเตอร์งานเลี้ยงปศุสัตว์สกลนคร ซึ่งจัดงานรวมกลุ่มสังสรรค์และมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. พบติดเชื้อแล้ว 12 ราย เสียสูง 147 คน ผวจ.สกลนครสั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยด่วน

-เชียงใหม่แจ้งยอดโควิด 19 เพิ่ม 123 ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์มก้อย-CM Frozen Food

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., มติชน, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, pptv, voicetv, INN, moneyandbanking, infoquest

-นายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “พลิกโฉม อนาคตประเทศไทย” ในนามสัมมนาประจำปีของสภาพัฒนา โดยประกาศให้คำมั่นเร่งหาวัคซีนมีประสิทธิภาพมาฉีดให้ประชาชนอย่างครอบคลุม รวมถึงออกมาตรการเยียวยารวดเร็วทั่วถึง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศราแนวหน้า, isranews, springnews, nationtv, bangkokbiznews, thejournalistclub, 7hd, thailandplus)

-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ปรับโครงสร้าง ศปก.ศบค. ตั้งรองปลัด สธ. เป็นรอง ผอ.คนที่ 1 จาก

| ประเด็นข่าว | หมายเหตุ |
|---|----------|
| <p>เดิมเป็นกรรมการ ส่วนคำสั่งอีกฉบับเพิ่ม ศปก.ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศฯ มีปลัดคือเอส เป็นประธาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-รองนายกฯ และ รมว.สธ. รับผิดชอบต่อเครื่องผลิตออกซิเจนจากองค์การยูนิเซฟ และภาคเอกชน จำนวน 600 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 แก่ รพ. สังกัด สธ. ทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nontv, ChiangmaiNews, TheBangkokInsight, thailandplus</p> <p>-ผลอนามัยโพล ประเด็น “ความคิดเห็นของประชาชนหลังปรับมาตรการของวันที่ 1 ก.ย.64 และสิ่งสนับสนุนที่ต้องการ” พบว่า ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อโรคสถานประกอบกิจการทุกชั่วโมงมากที่สุด ร้อยละ 87 รองลงมา ร้อยละ 86.4 พนักงานและลูกคามีบัตรการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และต้องการให้ภาครัฐมีการจัดสรรโควตา การฉีดวัคซีนให้พนักงานผู้ประกอบการ และจัดให้มีเงินทุนดำเนินธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนชุดตรวจ ATK แก่ร้านค้าตามลำดับ</p> | |
| ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ | |
| <p>ลงนามพัฒนาระบบ 5G Healthcare</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., สยามรัฐ, มติชน, thaigov, thansettakij, bangkokbiznews, mco, thailandplus)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วย “การศึกษาและพัฒนาระบบ 5G Healthcare” ระหว่างกรมการแพทย์และหัวเว่ย เพื่อสนับสนุนการแพทย์ทางไกล รถพยาบาล 5G งานบริการคลาวด์ ประยุกต์ใช้ AI จาก Big Data ด้านสุขภาพ ช่วยการวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ พร้อมทั้งทำให้เป็น personal-based medical services ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น รองรับบริการแพทย์วิถีใหม่ ประชาชนเข้าถึงบริการได้ทันทีทุกเวลา</p> | - |
| <p>โรคอาหารเป็นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, bluechipthai, thejournalistclub, 7hd, thailandplus)</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าในปี 64 นี้ ได้รับรายงานเกิดโรคอาหารเป็นพิษ 2 เหตุการณ์ใหญ่ ได้แก่ อ.ภูซาง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.64 พบผู้ป่วยทั้งหมด 200 คน และล่าสุดที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน เมื่อวันที่ 5 ก.ย.64 มีผู้ป่วย 130 คน กรมควบคุมโรคได้ส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วจาก สคร.ที่ 1 จ.เชียงใหม่ ควบคุมป้องกันโรคร่วมกับ สสจ.น่าน และรพ.สต. ในพื้นที่ โดยมีผู้ป่วยอาการรุนแรง ต้องรักษาใน รพ.น่าน 30 คน ที่เหลือมีอาการป่วยไม่มาก สาเหตุเกิดจากรับประทานอาหารชนิดเดียวกัน คือ ข้าวขาหมู บรรจุในกล่องพลาสติก ที่ได้รับแจกมาจากในงานฌาปนกิจศพ หลังรับประทานมีอาการท้องเสีย อาเจียน ไข้ หนาวสั่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตัวอย่างอาหาร พบเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 2 ชนิด คือ เชื้อสแตปอเรียส พบในน้ำจิ้มและผักดอง และพบเชื้ออี.โคไล ในไข่และในอาเจียนของผู้ป่วย รักษาหายทุกคน ไม่มีผู้เสียชีวิต ขอให้ประชาชน ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”</p> | |
| <p>มะเร็งต่อมน้ำเหลือง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ)</p> <p>-ศ.นพ.ชานันท์ อินทราจารย์ ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พบผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทั่วโลกเพิ่มขึ้นในไทย มีผู้ป่วยใหม่ปีละกว่า 7,000 ราย หรือเทียบเท่า 19 รายต่อวัน มากขึ้นกว่าเท่าตัว นับเป็นโรคร้ายใกล้ตัว เป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 1 ของมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา และมีโอกาสกลับเป็นซ้ำในสองปีแรก แบ่งกลุ่มย่อยได้เป็นถึงแม้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะพบมาก แต่ก็เป็นมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่มีโอกาสรักษาหายขาดได้ แต่ปัญหาของผู้ป่วยในระยะแรกจะไม่ทราบว่าเป็น เนื่องจากจะเหมือนอาการอื่นๆ ที่พบได้ในภาวะต่างๆ เช่น ติดเชื้อ ภูมิแพ้ เหงื่อออกตอนกลางคืน เป็นไข้และน้ำหนักลด การพบแพทย์ด้านโลหิตวิทยาแต่เริ่มต้นจะทำให้มีโอกาสหายได้มากขึ้น</p> | |
| <p>การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, bluechipthai, sanook)</p> <p>-นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวว่า กรมอนามัยดำเนินนโยบายป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีการจัดบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรเพิ่มขึ้น และเข้าถึงวัยรุ่น ซึ่งจะดำเนินงานต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ยากขึ้น การจะป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในระยะยาวได้ สิ่งสำคัญคือเด็กและเยาวชนต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง การส่งเสริมให้เด็กฯ เข้าถึงเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสมและสะดวกสบาย โดยได้มีการเปิดตัว Line Official Account TEEN CLUB เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ประเด็นความรู้ที่น่าสนใจ และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ผู้สนใจสามารถแอดไลน์ TEEN CLUB ได้ที่ https://line.me/R/ti/p/@teen_club เพื่อให้ทุกการตั้งครรภ์เป็นการตั้งครรภ์ที่เกิดจากความตั้งใจ มีการวางแผนแม่และเด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังคลอด</p> | |

| ประเด็นข่าว | หมายเหตุ |
|---|----------|
| <p>ชื่นชมแพทย์หญิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, bluechipthai, sanook)</p> <p>-จากที่โลกโซเชียลทาง Tik Tok ชื่อ "หมอปลาพา" ได้แชร์วิดีโอแพทย์หญิงท่านหนึ่ง ร้องเพลงกล่อมผู้ที่มารับวัคซีน และเจ้าหน้าที่ภายในรพ.ศุภบุรีรัมย์ ด้วยเพลง "หนุ่มทุ่งกระโจมทอง" เสียงไพเราะ สดใส ทำให้ผู้ใช้สังคมออนไลน์ต่างออกมาชื่นชมพบว่าผู้ที่ร้องเพลงคือ พญ.ณัฐริดา บรรเทงใจ หรือหมอปุก อายุ 24 ปี เป็นแพทย์ประจำตึกศัลยกรรมกระดูก รพ.ศุภบุรีรัมย์ สาเหตุที่ร้องเพลงในวันนั้นเพราะว่ามีพยาบาล ขอให้ร้องเพลงกล่อม เพราะเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน อีกทั้ง จนท.หลายคนรู้ว่าตนเคยประกวดร้องเพลงแชมป์ 20 สมัย ของรายการ "ดวงเพลงชิงทุน" ทางช่อง one ได้รับรางวัลชนะเลิศมาก่อน</p> | |
| <p>สถ.ม.6 ผูกคอด้บ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,)</p> <p>-กณีน้องบอล (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง ด้วยการผูกคอ เข้ากับซี่ภายในห้องนอน พร้อมทั้งจดหมายลาตาย ด้านครูแจ้งว่า น้องไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์มาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ทำให้ครูต้องคอยจ้ำจี้จ้ำไช ว่ากล่าวตักเตือน เนื่องจากเกรงว่าจะไม่จบพร้อมเพื่อน แต่ไม่คาดคิดว่าน้องจะมีอาการของโรคซึมเศร้า จนทำให้เกิดความกดดันและเครียด จนถึงขั้นต้องมาจบชีวิตตัวเอง ด้านผู้ปกครองทราบอยู่ก่อนแล้วว่า ลูกชายเคยรักษาอาการซึมเศร้ามาก่อน จึงฝากคณะครูปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับเด็กนักเรียน เพราะไม่ทราบได้ว่า สภาพจิตใจของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำอีก</p> | |